

ลุ่มชนงหวตไทย มรดกภูมิปัญญา

กรมแพทย์แผนไทยฯ เดินหน้าเสนอ
“หวตไทย” เป็นมรดกโลกทางภูมิปัญญาที่
จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ♦ อ่านต่อหน้า 13

หวตไทย □ ต่อจากหน้า 1

เร่งจัดทำข้อมูลมาตรฐานต่างจากหวตชาติอื่น ๆ
ชูหลักฐานจิตรกรรมจารึกสมัยรัชกาลที่ 3 ในศตวรรษ
ราชวัติโพธิ์ บ่งบอกประวัติศาสตร์-เอกลักษณ์
เล็งแก้ไขภาพจำแง่ลบของชาวโลกใช้คำทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ “หวตไทย” แทน “ไทยมาสสาจ”
ที่สื่อถึงการหวตเพื่อกามารมณ์

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก แถลงข่าว “โครงการมรดกภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย”
ช่วงหนึ่งว่า กรมฯ อยู่ระหว่างผลักดันให้การหวต
ไทยเป็นมรดกโลกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้
ของยูเนสโกซึ่งที่จริงเสนอไปพร้อมกับโขนไทย
แต่โขนไทยได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนก่อน
ส่วนหวตไทยยังต้องดำเนินการอีกหลายเรื่อง
โดยเฉพาะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหวต
ไทยเพื่อส่งให้กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอต่อ
ยูเนสโกซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในขั้นสุดท้าย
ช่วง พ.ย.2562” อธิบดีฯ ระบุ

นพ.มรุต กล่าวด้วยว่า สำหรับข้อมูลที่
จะรวบรวมเพื่อใช้ยื่นขึ้นทะเบียนมรดกโลกทาง
ภูมิปัญญาฯ จะมีทั้งด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย
การคุ้มครองภูมิปัญญา ประวัติของการหวตไทย
ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่มีจิตรกรรม
จารึกการหวตของไทยไว้ภายในศาลารายของ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
หรือวัดโพธิ์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญารวมทั้งข้อมูล
เอกลักษณ์ของการหวตไทยคือ เรื่องของเส้น

ประชนสลับ ที่ทำให้การหวตไทยต่างจากการ
หวตของชาติอื่น โดยมีทั้งวิธีการหวตดอกเส้น
หวตเส้นหรือใช้นิ้วหวต นอกจากนี้ยังมีข้อมูล
มาตรฐานการหวตในแต่ละระดับ เช่น ระดับ
หวตผ่อนคลาย ระดับหวตรักษา ระดับการสอน
หวต ซึ่งจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไป

“ยกตัวอย่างผู้หวตหากเป็นหวตผ่อน
คลายก็อาจต้องเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแต่
การหวตรักษาต้องเป็นแพทย์แผนไทย ใคร
หวตได้หรือไม่ โรคใดที่มีข้อห้ามหรือต้องรับการ
วินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อน เช่น บาง
คนกินยาละลายลิ่มเลือด หากไปหวตแล้วมี
ไข้เลือดจากข้างในจะเป็นอย่างไร โรคหัวใจ
หากเส้นเลือดอุดตันที่เท้าจะหวตได้หรือไม่
โดย ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(สบส.) วัดโพธิ์ มหาวิทยาลัย และรพ.ศิริราช
ในการจัดทำมาตรฐาน ส่วนที่หวตต่าง ๆ คง
ไม่ได้เสนอขึ้นไป เพราะมีการอ้างอิงในตำราอยู่
แล้ว” นพ.มรุต กล่าวและว่า หากหวตไทยได้
รับการขึ้นทะเบียน จะทำให้เป็นที่รู้จักในนานา
อารยประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหวังว่าจะยกระดับ
การหวตของไทยเข้าสู่ระดับสากล

ส่วนมาตรการแก้ไขภาพจำแง่ลบเกี่ยว
กับการหวตไทย อธิบดีฯ กล่าวว่า เราคิดเรื่อง
นี้เช่นกันจึงจะเสนอเป็นคำทับศัพท์ว่าหวตไทย
(Nuad Thai) จะไม่ใช่คำว่า Thai massage
เพราะเมื่อพูดถึง Thai massage แล้วยังมีคน
มองไปถึงการหวตที่มีกามารมณ์เข้ามาเกี่ยว
ข้อง อย่างไรก็ตามได้พยายามดูแลเรื่องการเปิด
ร้านหวตต้องเป็นหวตเพื่อรักษาหรือหวตเพื่อ
สุขภาพ ไม่ใช่หวตเพื่อกามารมณ์.